

# บรรณาธิการแถลง

สัตวแพทยสมาคม ได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมตามความคาดหมายของคณะกรรมการจัดงาน สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง ที่มีอยู่บ้างก็ขออน้อมรับไว้ เพื่อการแก้ไขในโอกาสต่อไป

สิ่งที่ควรจะกล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ คือการแสดงถึงความสามัคคีของสัตวแพทย์ของเรา โดยมีสัตวแพทย์จากสถาบันต่างๆ เช่น สภาภาชาชาติไทย, คณะสัตวแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมปศุสัตว์, กรมการสัตว์ทหารบก, สถาบันวิจัยชีขาโต้, คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน, คณะสาธารณสุขศาสตร์, บริษัทจำหน่ายฯ และจำหน่ายอาหารสัตว์ได้ให้การช่วยเหลือ ร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ แสดงถึงความพร้อมเพรียง และความเป็นปึกแผ่นของสัตวแพทย์ต่อไปในอนาคตด้วย

บรรยากาศภายในห้องประชุม รู้สึกว่าจะคับแคบไปถึงแม้จะมีการถ่ายถอดทีวี วงจรปิด ออกไปนอกห้องประชุมก็ตาม

บรรยากาศที่น่าชื่นชอบที่สุดก็คือ เพื่อนสัตวแพทย์ร่วมรุ่นต่างๆ ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน บางคนจากกันไป ๑๐ กว่าปี หาโอกาสที่จะพบกันได้ยาก ก็มาพบกันในงานนี้ ทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นมา

มีหลายท่านกล่าวว่า อยากให้สมาคมจัดการประชุมวิชาการเช่นนี้ทุกๆ ปี ความจริงแล้วข้อบังคับของสัตวแพทยสมาคมปี ๒๕๐๒ หมวด ๑๐ ข้อ ๒๕ ก็มีอยู่แล้วว่า ให้มีการประชุมวิชาการปีละครั้ง แต่คณะกรรมการของสมาคมฯ แต่ละปีก็คงจะมีอุปสรรคระมัง ที่จัดประชุมวิชาการไม่ได้

บ.ก. ว่า ถ้าทุกฝ่ายลดประโยชน์ส่วนตัวและทิวสิ่งบ้าง และเพิ่มความพร้อมเพรียงและเป็นกันเองมากขึ้นการประชุมก็จะมีขึ้นได้ และสำเร็จอย่างดีด้วย

การประชุมวิชาการ ที่สัตวแพทยสมาคมฯ จัดขึ้นมานี้ เป็นครั้งที่ ๓ นับว่าเป็นนิมิตที่ดี เราจัดได้บ่อยครั้งขึ้นในระยะต่อไปคงจะจัดได้ถี่ขึ้น

บ.ก. ขออ้างประวัติศาสตร์ของการจัดงานประชุมวิชาการนี้สักเล็กน้อย

ครั้งแรกสัตว์แพทยสมาคมจัดขึ้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คือคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เอง) ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๔๙๙ เป็นปีที่ ๑ หลังจากตั้งสมาคม ฯ มา

ครั้งที่ ๒ สัตวแพทยสมาคม จัดขึ้นที่ศูนย์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๑๔ เป็นปีที่ ๒๒ หลังจากตั้งสมาคม ฯ (ห่างกัน ๑๖ ปี)

ครั้งที่ ๓ สัตวแพทยสมาคม จัดขึ้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ (คือครั้งนี้) เป็นปีที่ ๒๖ หลังจากตั้งสมาคม ฯ มา (ห่างกัน ๔ ปี)

การประชุมทั้ง ๓ ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว อนาคตอันใกล้ก็คงเป็นการรวบรวมเอกสารวิชาการที่บรรยายในการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ พยายามรวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อสมาชิก หรือผู้ที่สนใจมีไว้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล ราคาคงไม่เกิน ๓๐ บาท ทางสมาคมไม่ต้องการหวังกำไร เพราะหนังสือนี้ไม่มีโฆษณาช่วย และความหนาคงไม่ต่ำกว่า ๒๐ ยก มีแต่วิชาการล้วน ๆ ผู้ที่ต้องการโปรดมีจดหมายส่งล่วงหน้า จะได้พิมพ์ให้พอดี

การอภิปรายหมู่ เรื่อง “ความสำคัญของอาชีพสัตวแพทย์ ต่อการพัฒนาประเทศ” ผู้อภิปรายมี ๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒ รองผู้ว่า ก.ท.ม. ๓ ผู้อำนวยการส่วนราชการท้องถิ่น ๔ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฝ่ายบริหาร ๕ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฝ่ายวิชาการ เนื้อหาที่ถกกันมีอยู่ว่า “สัตวแพทย์ที่ล้นตลาดอยู่จะมีใครรับซื้อบ้าง”

เรื่อง ข้อบังคับของสัตวแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้แก้ไขใหม่ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญบายวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ได้แก้ไขและรับรองแล้ว กำลังนำไปจดทะเบียนที่กรมตำรวจคงจะเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้